

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอให้โรงเรียนพิจารณาผ่อนปรนเปิดการใช้ห้อง CCTV

เรียน ท่านผู้ปกครอง

อ้างถึง 1.หนังสือของผู้ปกครองเรื่องขอให้โรงเรียนพิจารณาเปิดการใช้ห้อง CCTV

2.หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8863

ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาจดหมายฉบับที่อ้างถึงข้างต้น 2.

ตามหนังสือของผู้ปกครองเรื่องขอให้โรงเรียนพิจารณาเปิดการใช้ห้อง CCTV ฉบับที่อ้างถึงข้างต้น 1. ความละเอียดทราบแล้วนั้น โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ใคร่ขอเรียนว่าในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเข้มงวดอย่างสูงต่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 มีการรณรงค์มาตรการต่าง ๆ ในทุกด้าน แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นมีการผ่อนปรนในสถานประกอบการบางแห่ง แต่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษากลับพบว่าภาครัฐมีมาตรการให้เข้มงวดและเฝ้าระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ฉบับที่อ้างถึงข้างต้น 2. แจ้งให้โรงเรียนทราบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่อาจเกิดโรคระบาดในสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพของนักเรียน ครูผู้สอน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือฉบับที่อ้างถึง 2. ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือแนบท้ายที่ส่งมาด้วยนี้

ผู้ปกครองทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดการเรียนการสอนโดยมีนโยบายมุ่งเน้นที่ความโปร่งใสเปิดให้มีการตรวจสอบได้ทั้งจากภายในและภายนอก โรงเรียนให้บริการโทรทัศน์ระบบวงจรปิดหรือระบบ CCTV เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชมและเฝ้าสังเกตการเรียนการสอนเป็นโรงเรียนแห่งแรกและเป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่ยังดำเนินการตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการทำงานของโรงเรียนและของคุณครูอย่างใกล้ชิด ทั้งสามารถเสนอแนะให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำมา

ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียนของเรา นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการให้บริการแก่ผู้ปกครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่นักเรียน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลย หากพบว่ามีการอันใดซึ่งยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนของเราแล้ว โรงเรียนจะไม่รีบดำเนินการ ขณะนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงของสถานการณ์พิเศษอย่างแท้จริง โรงเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ปฏิบัติการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐ รวมทั้งการจับตามองของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมโซเชียลมีเดีย ที่บ่อยครั้งมักจะพบว่ามีการสร้างกระแสข่าวเกินเลยไปจากข้อเท็จจริงอยู่เสมอและก็เป็นเรื่องปกติที่การเสียเวลาชี้แจงแก้ไขกับข่าวที่เกิดขึ้น ก็ไม่สามารถเยียวยากับความเสียหายที่สังคมได้ด่วนสรุปไปแล้ว

การงดเข้าใช้บริการห้อง CCTV เป็นการชั่วคราว จึงเป็นมาตรการที่โรงเรียนจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรการด้านความปลอดภัยของภาครัฐ ทั้งนี้จากมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้ปฏิบัติมาเป็นที่น่ายินดีว่า นอกจากจะเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนของเราอีกด้วย ทำให้คุณครูและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ การไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในอาคารเรียนก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้การคัดกรองและการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการได้ดีขึ้น การระมัดระวังบุคคลภายนอกที่แปลกปลอมเข้ามาในอาคารเรียนทำได้ดีขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลประโยชน์ที่ได้ แก่นักเรียนของเราโดยตรงทั้งสิ้น

โรงเรียนยินดีและขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ทั้งคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต่างทุ่มเทสรรพกำลังไปที่มาตรการด้านความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ การให้บริการแก่ผู้ปกครองอาจมีข้อบกพร่องบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากในภายหน้ามีการผ่อนปรนจากข้อกำหนดของทางภาครัฐและโรงเรียนสามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและผู้ปกครองที่เข้าใช้ห้อง CCTV ตามที่ผู้ปกครองได้เสนอแนะ โรงเรียนก็พร้อมที่จะพิจารณาทบทวนการให้บริการเข้าใช้ห้องโทรทัศน์ระบบวงจรปิด CCTV ในทันที

จึงเรียนชี้แจงมาด้วยความเคารพ

ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์